



ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

.....

ตามที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองยืนยันผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของนักเรียนจำนวน ๑ ราย ทางโรงเรียนจึงได้ทำการสุ่มตรวจคัดกรองการติดเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาาม กรุงเทพมหานคร พบว่า มีผลเป็นบวก จำนวน ๑ ราย และส่วนที่เหลือมีผลเป็นลบทุกคน จึงให้นักเรียนเฝ้าสังเกตอาการ ๗ วัน เมื่อครบ ๗ วัน ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำดำเนินการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โรงเรียนจึงกำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามตารางเรียนปกติ ผ่านช่องทางหลัก Google Classroom และช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามที่ครูผู้สอนนัดหมาย และในช่วงระหว่างวันดังกล่าวให้นักเรียนทำการประเมินตนเองทุกวันผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Save Thai <https://savethai.anamai.moph.go.th/poll.php>

๒. ให้นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบชั้นเรียน (On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึง ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ สอบในวันที่ ๒๓ และ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ สอบในวันที่ ๒๔ และ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ สอบในวันที่ ๒๒ และ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับ ติดตามตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงานตามที่ครูผู้สอนกำหนด และประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน

๕. ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ประจําอยู่ที่ตั้ง งดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่ชุมชนต่าง ๆ หากไม่จำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านตลอดเวลา งดออกกำลังกาย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ติดตามข่าวสาร จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๖. ในกรณีที่พบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวกให้แจ้งข้อมูลแก่ทางโรงเรียน ดังนี้ ให้นักเรียนแจ้งข้อมูลผ่านคุณครูที่ปรึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งข้อมูลผ่านทางกลุ่มบริหารงานบุคคล

๗. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน Work from Home ลงชื่อด้วยระบบออนไลน์ และให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยเฝ้าระวังคัดกรองผู้มาติดต่อราชการอย่างเคร่งครัด ในระหว่างวันดังกล่าวให้ทำการประเมินตนเองทุกวันผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Save Thai <https://savethai.anamai.moph.go.th/poll.php>

๘. โรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ อาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา ภายในโรงเรียนพื้นที่สัมผัสร่วมกันทุกส่วน เพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศผ่านเว็บไซต์โรงเรียน <http://sr.ac.th> และ เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีวัดระฆังอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวจันทจุฑา พรหมรักษ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง